
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก 

 

****************** 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

๑. นายอุทัย       มะลา ประธานฯ นายอุทัย    มะลา  
๒. นายโพธิ์        บุญค า รองประธานฯ นายโพธิ์  บุญค า  
๓. นายรักมะณี   ค าด า ส.อบต.หมู่ที่ ๑ นายรักมะณี    ค าด า  
๔. นายสมชาย    บุญเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ นายสมชาย   บุญเลิศ  
๕. นายชมภู       วงษ์จ าปา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นายชมภู    วงษ์จ าปา  
๖. นางทวี          สายสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๕ นางทวี    สายสุข  
๗. นายบุญเลิศ   อินทร์ศรีเมือง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ นายบุญเลิศ  อินทร์ศรีเมือง  
๘. นายวีระ        หงษ์วงษ ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ นายวีระ   หงษ์วงษ ์  
๙. นายพงษ์สันต์ิ  พันธ์จ าปา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ นายพงษ์สันต์ิ  พันธ์จ าปา  

๑๐. นายอภิสิทธิ์    บุญสงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ นายอภิสิทธิ์  บุญสงค์  
๑๑. นายคูณ        อุตะรา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ นายคูณ   อุตะรา  
๑๒. นางน้อย       สอนภักดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ นางน้อย  สอนภักดี  
๑๓. นายบุญจนัทร์  ไชยอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ นายบุญจันทร์  ไชยอุดม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ส.ต.ท.สุดใจ  อินทร์สีเมือง ปลัด อบต.ฯ ส.ต.ท.สุดใจ  อินทร์สีเมือง  
๒. นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ นายก อบต.ฯ นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ  
๓. นายประเสริฐ  กองไธสงค์ รองนายก ฯ นายประเสริฐ กองไธสงค์  
๔. นายอุรา   มะลา รองนายก ฯ นายอุรา  มะลา  
๕. นายสาคร  ค าวงษา เลขานุการนายก นายสาคร  ค าวงษา  
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก เข้าห้องประชุมครบทุกท่านแล้ว ส.ต.ท.สุดใจ  
อินทร์สีเมือง ปลัด อบต.สิงห์โคก ได้เชิญ นายอุทัย มะลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก 
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป ส าหรับวันนี้มีระเบียบวาระ ๖ วาระ  สมาชิกเข้าประชุมครบทั้ง ๑๓ ท่าน 
 
 
 
 
 



-   -๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ส าหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่ง
จะมีระบียบวาระการประชุมทั้งหมด ๖ วาระนะครับ ก่อนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก อบต.และ
คณะผู้บริหารด้วยนะครับ ส าหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบอื่น ๆ ไม่มีนะครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ - การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอเชิญท่านประธานกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมครับ 
นายรักมะณีฯ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ครับ ผมนายรักมะณี ค าด า ส.อบต.หมู่ที่ ๑  ตามท่ีสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประกอบด้วย ท่านคูณ อุตะรา เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมเป็นกรรมการ และ
ท่านนายวีระ หงษ์วงษ์ เป็นกรรมการและเลขา จากการตรวจส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
คือการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ขอแก้ไขหน้าแรกตรง
นามสกุลท่านวีระ ขอแก้ไขจาก “หงส์วงษ”์ แก้ไขเป็น “หงษ์วงษ์” นะครับ นอกนั้นรายละเอียดก็
ครบถ้วนทุกหมวดทุกวาระครับ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะหามติ
นะครับว่าที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยคะแนน ๑๒  เสียง งด ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภา ฯ - ส าหรับเรื่องเพ่ือทราบมีอยู่ ๒ เรื่อง คือการแถลงนโยบายของนายก อบต.ฯ   และการ รายงาน
ผลการด าเนินงานของ อบต.สิงห์โคก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นะครับ ล าดับต่อไปขอเรียน เชิญท่านนายก 
อบต.สิงห์โคก ท่านบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ ได้แถลงนโยบายต่อสภาขอเชิญครับ  
นายก อบต.ฯ -  
ประธานสภา ฯ - ขอบคุณท่านนายกนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามท่านนายกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีก็ถือ
 ว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา ฯ - ส าหรับเรื่องเพ่ือทราบเรื่องต่อไปเป็นเรื่องรายงานผลการด าเนินงานของ อบต.สิงห์โคก 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญท่านปลัด อบต.ครับ 
ปลัด อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน
 ครับ ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานของ อบต.สิงห์โคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น เป็น
 การรายงานผลการด าเนินทั้งหมดในรอบปีที่ผ่าน ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่ง
 รายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบดู ถ้ามีปัญหาข้อ
 ซักถามประการใดก็ขอเรียนเชิญนะครับ 
ประธานสภา ฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา 
ประธานสภา ฯ - ส าหรับเรื่องเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส านักงาน ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.ฯ -   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน

 ครับ ตามข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว
นั้น ปรากฎว่าข้อบัญัติดังกล่าวมีข้อความที่ไม่ถูกต้องคือในส่วนของค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ของกองช่าง และเรื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่จะต้องมีรายการแก้ไข เพราะคุณสมบัติของเครื่องมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามประกาศเรื่องคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัล ฯ รายละเอียด
ข้อความเดิมตามข้อความที่อยู่ในช่องทางด้านซ้าย ส่วนข้อความท่ีขอไขจะอยู่ทางช่องด้านขวา 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนะครับ  

ประธานสภา ฯ - ท่านสมาชิกคงจะเข้าใจนะครับ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
นายรักมะณี ฯ -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน

ครับ ขอสอบถามนะครับ ไม่ทราบว่าครุภัณฑ์นี้ได้ท าการจัดซื้อหรือยังครับ หรือว่าซื้อแล้วค่อยมาขอ
อนุมัติครับ 

ปลัด อบต.ฯ - ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างครับ 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะหามตินะครับว่าที่ประชุม

จะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ ตามท่ีเสนอหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติด้วยคะแนน ๑๒  เสียง งด ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอหรือไม่ครับ 
นายชมภู ฯ -เรียนประธานสภา รองประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก

ท่านครับ ผมนายชมภู วงษ์จ าปา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ส าหรับวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดี ก็ขอแสดง
ความยินดีกับท่านนายกพร้อมคณะบริหารที่จะได้เข้ามาท างานร่วมกัน หลังจากที่สมาชิกได้ประชุม
ร่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งต่อจากนี้ไปอีก ๔ ปีก็คงจะได้มีโอกาสท างานร่วมกันกับสมาชิกสภาทุก
ท่านนะครับ ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผมอยากเรียนสอบถามคือมีผู้ปกครองฝากให้มาถามว่ามีนักศึกษา
จาก มมส.อยากมาฝึกงานที่ อบต.ของเรา ไม่ทราบว่าขณะเรามีนโยบายที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน
หรือไม่ครับ 

ประธานสภา ฯ - ขอบคุณท่านชมภู วงษ์จ าปา นะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนออีก
หรือไม่ ขอเชิญท่านสมชาย ครับ 

นายสมชาย ฯ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ผมนายสมชาย บุญเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ก่อนอ่ืนผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกคน
ใหม่ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอสอบถามเรื่องถนน คสล.ของหมู่ที่ ๓ ปีงบประมาณ ๖๓ 
ด้วยนะครับว่าไปถึงไหนแล้วครับ 

ประธานสภา ฯ - ขอบคุณท่านสมชายครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
 

          (ลงชื่อ) ส.ต.ท.สุดใจ  อินทร์สีเมือง   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                  (สุดใจ  อินทร์สีเมือง) 

                                                                      ปลัด อบต.ฯ/เลขานุการสภา อบต.ฯ 
 
 



 


